

11องค์กรพร้อมใจลงนามส่งเสริมท่องเที่ยวเชียงคาน

นายชัยภัทร หิรัญยะเลขา รอง ผวจ.เลย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรม “การส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” โดยการจัดของสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเลย (ททท.) มี นายวิชาญ ชัยญญลักษณ์ นายก เชียงคาน พร้อมด้วยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามแนวคิด 7 Greens “ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เมืองเชียงคานจังหวัดเลย” ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายภาคี 11 หน่วยงาน

สำหรับข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยนางวิไลวรรณ ทวีศรี รองผู้อำนวยการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กับ 1. จังหวัดเลย โดยนายชัยภัทร หิรัญยะเลขา รอง ผวจ.เลย 2. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดย นางมาลี หุตะเจริญ ผอ.ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม 3. กรมควบคุมมลพิษ โดยนายรัชช ปทุมพงศ์ ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนายสัมฤทธิ์ เหมะ ผอ.สำนักวิจัยค้นคว้าพลังงาน 5. อำเภอเชียงคาน โดยนายวิชาญ ชัยญญลักษณ์ 6. เทศบาลตำบลเชียงคาน โดยนายหล่ง แก้วนิรันดร์ นายกเทศมนตรี ต.เชียงคาน 7. สมาคมอุทยานแห่งชาติ โดยนายสุรเชษฐ์ เศรษฐมาต นายกสมาคมอุทยาน

แห่งชาติ 8. สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเลย โดย นายไชยรัช ตียานุกุลมงคล นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเลย 9. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย น.ส. วันทนาญจน์ สิมาริโจน์ รักษาการคณบดีฝ่ายบริหาร และแผน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10. โรงเรียนเชียงคาน โดยนายจิรศักดิ์ ยาชิน ผอ.โรงเรียน และ 11. สภาเมืองเชียงคาน โดยนายสุเทพ ทิพรส ประธานสภาเมืองเชียงคาน ร่วมแสดงจุดยืนส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองเชียงคานอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมรณรงค์ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้ความสำคัญและดูแลสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม ร่วมสร้างการรับรู้ตระหนักถึงคุณค่าสิ่งแวดล้อมและภัยคุกคามจากภาวะโลกร้อน พร้อมปฏิบัติฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

นางวิไลวรรณ กล่าวว่า การที่มาร่วมทำข้อตกลงดังกล่าวเป็นการทำความร่วมมือเพื่อให้เชียงคานยังคงเป็นที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมต่อไป เนื่องจากขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นยังคงรักษาไว้ได้อย่างเหนียวแน่น แต่มีสัญญาณบอกเหตุบางอย่างว่า วัฒนธรรมจากภายนอกเริ่มเข้ามาเปลี่ยนวิถีความเป็นอยู่ในปัจจุบัน ทาง ททท.จึงต้องรีบเข้ามาแก้ไข และปลูกจิตสำนึกคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว ให้รักษาสิ่งที่ตั้งมาไว้ให้ตกเป็นมรดกคู่ลูกหลาน และคนจังหวัดเลยต่อไป.